



# บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/543-544 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เลขที่ CGC 048/2567

9 ธันวาคม 2567

**เรื่อง** แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 4 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (CHAYO-W3)

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“CHAYO-W3”) จำนวนทั้งสิ้น 113,719,653 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิ **ครั้งที่ 4** คือ วันที่ **30 ธันวาคม 2567** โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ**

ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น  
ราคาการใช้สิทธิ คือ 9.00 บาทต่อหุ้น

**2. ระยะเวลาแจ้งความจำนงใช้สิทธิ**

วันที่ 16 ธันวาคม 2567 – 27 ธันวาคม 2567 (เฉพาะวันทำการ) ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.

**3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ**

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/543-544 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-016-4409

**4. ขั้นตอนการใช้สิทธิ**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.chayo555.com](http://www.chayo555.com)) โดยสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธินั้น ๆ ดังนี้

- ก) ยื่นใบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- ข) นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถชำระเงินโดย

- **โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร:** สามารถชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บมจ. ชโย กรุ๊ป เพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 499-0-13569-5 [โดยแนบต้นฉบับหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิ](#)
- **ชำระโดยเช็คหรือตราพท์ธนาคาร:** สามารถชำระโดยเช็คหรือตราพท์ธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อน 11.00 น. ภายใน 2 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บมจ. ชโย กรุ๊ป เพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” [โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย](#)

**หมายเหตุ:** ลงวันที่เช็ควันสุดท้ายคือ วันที่ 25 ธันวาคม 2567 และกรุณานำส่งเช็คดังกล่าวถึงบริษัท ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2567

หรือชำระโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของถือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิถือหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มี การใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ

ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงิน (ถ้ามี) และค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิถือหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4) นิติบุคคลต่างด้าว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

เลขที่ 44/543-544 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐาน  
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อม  
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ  
หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary public ของ  
ประเทศที่ออกเอกสารนั้นออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวัน  
กำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง  
สำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐาน  
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อม  
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท และ/หรือ  
ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์  
จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นใน  
การใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง  
สิทธิได้ตามความเหมาะสม

5. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 (หนึ่งร้อย) หุ้นสามัญ โดยจำนวน  
หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญ  
แสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ  
ในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่  
กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ของข้อกำหนดสิทธิ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้นในวันและ  
เวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร